

Đề ôn tập môn Ngữ văn 9

Đề 1

Câu 1 (2đ'). Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.

Cuộc đời chúng mình sẽ thế nào nếu không có văn chương? Mình đã từng có lúc sống ở nông thôn, thế mà chỉ sau khi đọc câu ca dao “Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng...” mình mới nhận ra được cái vẻ đẹp bát ngát mênh mông của chốn đồng quê. Đọc thơ của Bác Hồ mình không nhớ được nhiều nhưng câu này thì mình không thể quên:

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Một cảnh núi rừng trang nghiêm im ắng bỗng bỗng hiện ra trước mắt mình. Một khoảng rừng và từ một lưng chừng núi, một dòng suối bạc tràn chảy mạnh mẽ mà thân nhiên hiền hòa, nước suối trong, tiếng suối trong. Nghe tiếng suối ấy tác giả nghĩ đến một tiếng hát réo rắt trong trẻo. ở câu thơ “Bác đến chơi đây ta với ta” của Nguyễn Khuyến, ba tiếng “ta với ta” thật giản dị, mộc mạc, đủ hiện lên một lão già chân quê Nguyễn Khuyến. Học văn, ta được học đồng thời một cái gì rất lớn cho trí tuệ ta, cho tâm hồn ta.

a. Phép lập luận nào được vận dụng trong đoạn trích trên?

b. Phép lập luận đó đã được vận dụng như thế nào?

Câu 2 (1đ'). Nêu dàn bài chung của bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

Câu 3 (7đ'). Suy nghĩ của em về tình trạng tai nạn giao thông của nước ta hiện nay

(Đặc biệt là sau khi có quy định về việc xử phạt hành chính thật nặng và tước giá phép lái xe với người tham gia giao thông sau khi uống rượu bia)

Đề 2

Câu 1 (2đ'). Đọc nội dung sau và trả lời câu hỏi.

Mấu chốt của thành đạt là ở đâu? Có người nói thành đạt là do gặp thời, có người lại cho là do hoàn cảnh bức bách, có người cho là do có điều kiện học tập, có người lại cho là do có tài năng trời cho. Các ý kiến đó mỗi ý chỉ nói đến một nguyên nhân, mà lại đều là nguyên nhân khách quan, họ quên mất nguyên nhân chủ quan của con người.

Thật vậy. Gặp thời tức là gặp may, có cơ hội, nhưng nếu chủ quan không chuẩn bị thì cơ hội cũng sẽ qua đi. Hoàn cảnh bức bách tức là hoàn cảnh khó khăn buộc phải khắc phục. Nhưng gặp hoàn cảnh ấy có người bi quan, thất vọng, chán nản, thối chí; có người lại gồng mình vượt qua. Điều kiện học tập cũng vậy, có người được cha mẹ tạo cho mọi điều kiện thuận lợi, nhưng lại mãi chơi, ăn diện, kết quả học tập rất bình thường. Nói tới tài năng thì ai cũng có chút tài, nhưng đó chỉ mới là một khả năng tiềm tàng, nếu không tìm cách phát huy thì nó cũng bị thui chột. Rút cuộc mấu chốt của thành đạt là ở bản thân chủ quan mỗi người, ở tinh thần kiên trì phấn đấu, học tập không mệt mỏi, lại phải trau dồi đạo đức cho tốt đẹp. Không nên quên rằng, thành đạt tức là làm được một cái gì có ích cho mọi người, cho xã hội, được xã hội thừa nhận.

(Nguyễn Hương, Trò chuyện với bạn trẻ)

a. Phép lập luận nào được vận dụng trong những đoạn văn bản trên?

b. Phép lập luận đó đã được vận dụng như thế nào?

Câu 2 (1đ'). Nêu dàn bài chung của bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí?

Câu 3 (7đ'). Tình hình dịch bệnh nCoV đang diễn biến vô cùng phức tạp. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về hiện tượng trên và đề xuất thêm những biện pháp để phòng chống dịch bệnh.

THCS ĐẠI HƯNG